

2012 อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์ คัด 2 เยาวชน ไทยแข่งเทพ ตะลุยบาร์เยิร์น



กรุงเทพฯ –25 กรกฎาคม 2555 – โครงการ “2012 อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์” โดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตำรวจ เปิดโลกทัศน์เยาวชนไทยสู่วงการฟุตบอลระดับโลก ประกาศผลการตัดสินสุดยอดเยาวชนแข่งเทพ 2 คน จากทั่วประเทศ ที่จะได้บินไปสัมผัสประสบการณ์ล้ำค่าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลกับโค้ชทีมเยาวชนของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค ยอดทีมดังแห่งบุนเดสลีกา เยอรมนี ตอกย้ำความมุ่งมั่นเป็นองค์กรค้ำจุนกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง สานต่อนโยบายด้าน ซีเอสอาร์ ภายใต้แนวคิด ‘**ปันความรู้สู่เด็กไทย**’ มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนไทยสู่สังคมไทยที่ดีมีคุณภาพ

โครงการนี้คัดเลือกเยาวชนฝีเท้าดีอายุ 14-16 ปี เพื่อส่งไปฝึกทักษะด้านฟุตบอลกับคณะผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค เยอรมนี โดยเริ่มรับสมัครเพื่อคัดเลือกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดีจากเยาวชนทั่วประเทศกว่าพันคนที่สมัครเข้าร่วมคัดเลือก จนในที่สุด ขณะนี้ได้ตัวแทนผู้ชนะเลิศจากการคัดเลือก 2 คน ได้แก่ นายภูธเนศ ทอนฮามแก้ว (โทนี่) ศูนย์หน้าสายเลือดสกลนคร จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ นายขจรศักดิ์ สีสา (กล้วย) แบ็กขวาเลือดแท่นครพนม จากโรงเรียนปทุมคงคา ซึ่งทั้งสองจะเดินทางไปร่วมโครงการกับเยาวชนอีก 65 คน จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ณ ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2555

คุณพัชรา ทวีชัยวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ โครงการ “2012 อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์” ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากเยาวชนมีผู้สมัครเข้าคัดเลือกกว่าพันคนจากทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและความสนใจของเยาวชนไทยในกีฬาฟุตบอล และความมุ่งมั่นของเด็กไทยในการเดินตามความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอล ถือเป็นความภูมิใจของ อลิอันซ์ อยุธยา ที่ได้มีส่วนในการผลักดันให้เยาวชนที่มีความสามารถให้ได้สัมผัสประสบการณ์อันล้ำค่าจากสโมสรยักษ์ใหญ่ระดับโลก ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเราหวังอย่างยิ่งว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันที่ดีในการพัฒนาทักษะความสามารถ และจุดประกายให้พวกเขามุ่งมั่นเดินตามความฝันและทำให้ฝันเป็นจริง



เกี่ยวกับประเด็นนี้ **คุณยรรยง อัครจินดานนท์** ผู้อำนวยการ สโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตำรวจ เปิดเผยว่า “ทีมงานได้เดินสายไปทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกเยาวชนที่สมัครเข้ามากว่าพันคนให้เหลือเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 66 คน ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์กับทีมผู้ฝึกสอนสโมสรอินทรีเพื่อนตำรวจ อะคาเดมี่ของสโมสร ซึ่งทุกคนมีฝีเท้าใกล้เคียงกันมาก ทำให้ต้องใช้เวลาคัดเลือกอยู่นานจนได้สุดยอดเยาวชน 2 คนที่จะได้ร่วมโครงการฯ ที่ประเทศเยอรมนี โดยสิ่งสำคัญที่นำมาพิจารณาตัดสินนอกจากฝีเท้าแล้ว คือ ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความมีวินัย ซึ่งทั้งสองคนที่ได้รับการคัดเลือกได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขา มีสิ่งเหล่านี้อยู่เต็มเปี่ยม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักเตะที่ดีพึงจะมี หากขาดข้อหนึ่งข้อใดไปก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้”

ด้าน โค้ชวัง” รัชชชัย ดำรงอ่องตระกูล กุนซือใหญ่สโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตำรวจ ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนโครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์ 2012” เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สอง และยังคงได้รับความสนใจจากน้องๆ จากทุกภาคของประเทศ สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือ เรามีน้องๆ นักเตะในระดับเยาวชนที่ไม่เพียงมีความมุ่งมั่น แต่หากเต็มไปด้วยคุณภาพทั้งเรื่องของทักษะเฉพาะตัว ความสามารถในการเล่นเป็นทีม ซึ่งถัดจากนี้ไป โครงการของเราคงจะมีส่วนช่วยในการมอบโอกาสและเติมเต็มให้กับความฝันของน้องๆ ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อน้องๆ ได้รับโอกาส มีจังหวะที่ดี และมีการพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง การที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นนักเตะอาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องเกินฝัน และจุดเริ่มต้นที่มาจากการพัฒนานักเตะในระดับเยาวชนให้มีคุณภาพแบบนี้ จะทำให้เรามีกองกำลังทีมชาติที่แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป”

ด้าน พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา รองประธานสโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตำรวจ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก คือ อลิอันซ์ อายูรยา ที่มอบโอกาสอันล้ำค่านี้ให้แก่เยาวชนไทย การได้เดินทางไปร่วมโครงการอลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ ที่ประเทศเยอรมนีจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต จึงขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน และขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ส่วนเยาวชนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ขออย่าเสียใจและอย่าท้อแท้ ขอให้หมั่นฝึกซ้อม ฝึกฝนตนเอง เพื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์” นี้อีกครั้งในปีต่อไป”

สำหรับเยาวชนทั้งสองที่ได้ร่วมโครงการ “2012 อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์” จะได้ร่วมกิจกรรมกับเยาวชนจากทั่วโลก ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เป็นเวลา 5 วัน เพื่อรับการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลโดยคณะผู้ฝึกสอนของทีมบาเยิร์น มิวนิค และมีโอกาสกระทบไหล่นักเตะดาวรุ่งของทีม พร้อมทัศนศึกษาเมืองมิวนิค และชมการแข่งขันของทีมในสนามอลิอันซ์ อารีน่า และสำหรับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น 66 คน จะได้รับสิทธิเข้าร่วมเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์กับผู้ฝึกสอนทีมอินทรีเพื่อนตำรวจ อะคาเดมี่ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต